

บจ.แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการรายวัน 360° - บริษัทจดทะเบียนพาเหรดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปจนกว่าโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 จะคลี่คลาย ขณะที่วาระการประชุมและมติที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการจ่ายเงินปันผล

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้แจ้งบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง ว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ดังนั้น จากเหตุผลข้างต้น ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งต่างแจ้งยกเลิกและเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทแจ้งยกเลิกการประชุมดังกล่าวแล้ว

โดยวานนี้ มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป จนกว่าโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 จะคลี่คลาย

นายอรรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริตี้ จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเลื่อนวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสมหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง

“เพื่อให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 อีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม

นายแพทย์สุชิน ไกรภูเบศร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ผู้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเลื่อนวันและวาระการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง

“ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลวงดครั้งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาทต่อหุ้นนั้น บอร์ดเปลี่ยนแปลงวันกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลใหม่ เป็นกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 เมษายน 2563, กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (RD) วันที่ 13 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสโกลีแมนซ์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใหม่ โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด และมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563.